
สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยทุกท่าน

	 สมาคมฯ	ได้จัดประชุมสามัญประจ�าปี	2563	ไปเรียบร้อยแล้ว	มีการขอแก้ไขข้อบังคับของสมาคมเพื่อ

ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล	ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์

	 สมาคมได้จัดตั้งคณะท�างานวิจัยกัญชาเพื่อประชาชนขึ้นมา	 โดยรวบรวมบุคลากรในแวดวงกัญชาทั้ง

ประเทศเพื่อมาร่วมกันท�าวิจัยในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ด้าน

การเกษตร	ด้านการแพทย์บูรณาการ	ด้านกฎหมายและนโยบาย	ด้านเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และบริการ	ด้าน

สังคมและวัฒนธรรม	และด้านสื่อและประชาสัมพันธ์	 โดยจะท�าวิจัยและตีพิมพ์ลงวารสารสมาคมนักวิจัย	ฉบับ

พิเศษ	และยังมีแผนการที่จะจัดประชุมวิชาการทางด้านกัญชาในปีหน้าด้วย	ถ้าสมาชิกท่านใดมีผลงานวิจัยทาง

ด้านกัญชากัญชง	ขอเชิญส่งบทความมาตีพิมพ์ได้ครับ

	 ท้ายที่สุดนี้	 หวังว่าสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยทุกท่านจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากล�าบาก

นี้ด้วยกันครับ

	 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.พิพัฒน์	นนทนาธรณ์

           นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

สารจากนายกสมาคมน ักว ิจ ัยแห ่งประ เทศไทย


